



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ โทร. 3045
ที่ ศธ 0550.01/ว 126 วันที่ 21 พฤษภาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555

เรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและข้อสั่งการดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 5.1 เห็นชอบผลการวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายของนักศึกษาปริญญาตรีภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2555 และมอบหมายกองนโยบายและแผนจัดทำประกาศตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการเปิดสอนนักศึกษาปริญญาตรีภาค กศ.บป. ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 เป็นต้นไปให้ดำเนินการตามประเด็นการเสนอประกอบการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ปริญญาตรีภาค กศ.บป.

ระเบียบวาระที่ 5.2 การขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือยินยอมให้ย้ายไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นของรัฐ รายงานสาวชลธิชา แก้วอนุชิต เสนอให้นางสาวชลธิชา แก้วอนุชิต ชี้แจงข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับส่วนราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นของรัฐปลายทางที่จะทำการรับทำไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนให้นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะพิจารณาได้ต้องสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและฝ่ายนิติกรที่ต้องตรวจสอบสัญญาและข้อผูกพันอื่น ๆ และคณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 การขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปราชการและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง มีมติดังนี้

1) เห็นชอบกรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องที่จะจัดต่อระเบียบให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการควบคุม/คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

2) ให้คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจ้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบราชการว่าด้วยการพัสดุ

3) มอบหมายให้กองนโยบายและแผนเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ และข้อสั่งการดังกล่าว


(รองศาสตราจารย์วันทนี แสนภักดี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี